

ผู้นำ "วัยโจ๋" ประสานเสียงฝากงานรัฐบาลใหม่ "จริงจัง-จริงใจ"...เพื่อชาติ

ผ่านสภากาเป็นที่ยอมรับแล้วสำหรับยังลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 แต่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

ในขณะที่โศกณะรัฐมนตรีของรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ก็มองหน้าค่าตากันชัดเจนขึ้นแล้ว แม้รายชื่อโผล่ตามสื่อจะพลิกไปพลิกมา แต่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยติดตามองเก้าอี้เสนาบดีกระทรวงคุณครู แน่นอน

หลังรวมพลังออกไปใช้สิทธิ ใช้เสียงเลือกตั้งจนได้บรรดาผู้แทนราษฎรเข้าสภาฯ บรรดาผู้นำนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทวงถามนายกหญิง และฝากงานรัฐบาลใหม่ให้ช่วยแก้ไขพื้นที่ที่เข้ามาบริหารบ้านเมือง "นิสิตฯ" เคยขอเปิดพื้นที่ให้พี่น้องฯ ได้นำเสนอกันอย่างเต็มที่

เริ่มกันที่ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ไป... ชัยวัฒน์ เชิดบำรุง ชีเนียร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ینگตรงประเด็นว่า "อยากฝากรัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้อง

มากมาย สิ่งที่น่าห่วงคือ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบส่วนใหญ่ประมาณ 30-40% เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุไม่เกิน 25 ปี มีทั้งที่ยังเรียนอยู่และไม่ได้เรียนสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงถูกชักชวนได้ง่าย ผมคิดว่าควรให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กลุ่มเยาวชนที่หลงผิดได้ตระหนักคิดและหันมาทำในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านยาเสพติดที่ยังระบาด



ตามมาด้วย โสภณ...ณรงค์พัทธ์ ศิริโสภา-พงษ์ ชีเนียร์คณะวิทยาการจัดการ นายกองกิจการบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



แก้ที่ปัญหาหลักในด้านเด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมามีผมเป็นประธาน ขาเสพติด สาวให้ถึงต้นตอ อยากฝากรัฐบาลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เห็นความสำคัญถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ที่สำคัญร่วมกับเยาวชน ได้พบปัญหาในพื้นที่ภาคใต้

หนัก จึงขอให้เจ้าหน้าที่เอาจริงใจแก้ปัญหา ขาเสพติด สาวให้ถึงต้นตอ อยากฝากรัฐบาลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เห็นความสำคัญถึงปัญหาเด็กและเยาวชน ที่สำคัญร่วมกับเยาวชน ได้พบปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ ต้องจริงจัง จริงใจในการบริหารประเทศ"

ทุบโต๊ะเปรี๊ยะพร้อมร่ายยาวว่า "สิ่งที่รัฐบาลควรแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วนคือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอยากให้รัฐบาลใหม่เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การ

เป็นสิ่งคมอาเซียนมากขึ้น เพราะปัจจุบันเด็กไทยยังขาดการตื่นตัว โดยเฉพาะเรื่องของภาษา ไม่ใช่เน้นแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น รัฐบาลต้องเสริมทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น อาทิ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ผมว่าเรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญ หากใครพูดได้หลายภาษาจะเกิดแต้มต่อที่ดีในอนาคต จึงอยากให้รัฐบาลตระหนักและส่งเสริมการเรียนด้านภาษาของเด็กไทยให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางการศึกษาและสร้างความพร้อมให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน"

บ๊ิก...ณัฐพล ตีอุต ชีเนียร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นายกองคณาธิการ นกศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตอกย้ำว่า "สิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลคือ นายกฯที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิต อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาจัดการดูแลระบบการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกัน เพิ่มโอกาสของคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนสูงๆมีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในระบบการศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมด้านสวัสดิการให้กับคุณครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และ

ที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในระบบการศึกษา นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมด้านสวัสดิการให้กับคุณครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานในฐานะแม่พิมพ์ของชาติ และ



สิ่งสำคัญหลักสูตรการศึกษาต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยเน้นคุณธรรมและจริยธรรมให้กับตัวผู้เรียน" กูเขา...สตีวันด์ โสฬสลิขิต ชีเนียร์คณะเศรษฐศาสตร์ นายก

สโมสรรณักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "อยากให้รัฐบาลดำเนินการตามสิ่งที่พูดหาเสียงไว้กับประชาชนและในฐานะที่เรียนด้านเศรษฐศาสตร์



ผมมองว่า นโยบายการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท ต่อวัน หากมีการปรับแล้วมีการขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นตามไปด้วย จะทำให้ประชาชนเดือดร้อน จึงอยากให้มองถึงภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศด้วย ส่วนเรื่องการศึกษาอยากฝากถึงรัฐบาลใหม่ให้จัดระบบการศึกษาไทยให้มีมาตรฐาน ไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนแปลงระบบใหม่กันที่ โดยเฉพาะการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่เฉพาะนักเรียนนักศึกษาต้องได้รับผลกระทบ แต่รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเดือดร้อนไปด้วย นอกจากนี้ ขอฝากเรื่องแก้ปัญหาเสพติดที่ขณะนี้เริ่มมีการระบาดมากขึ้น เพราะยาเสพติดส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาทั้งความรุนแรงอาชญากรรม จึงอยากฝากให้เร่งปราบปรามและปลูกฝังเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด"

ปิดท้ายด้วย โถ่...สาธิต ขอแต้มกลาง ปี 3 คณะศึกษาศาสตร์ นายกสโมสรรณิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บอกว่า "อยากให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มรากหญ้าอย่างจริงจังและจริงใจ และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ หากรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ เชื่อว่าโครงการและนโยบายต่างๆ จะเดินหน้าและสนองความต้องการถึงประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ในฐานะที่เรียนด้านศึกษาศาสตร์อยากให้พิจารณาหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับประถมถึงมัธยมศึกษา ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรยากเกินไป นอกจากนี้ เนื้อหาตำราที่ไม่น่าสนใจ ขณะเดียวกันขอให้คุมเข้มและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ไม่



